

# NFC เพิ่มทุนพร้อมแจกวอร์เรนต์ รุกกลุ่มธุรกิจขนส่งปิโตรฯ

NFC เปิดเกมรุก ชิ้นชั้นผู้นำธุรกิจโลจิสติกส์ อนุมัติทุ่มเงินกว่า 801 ล้านบาท เทกโอเวอร์ “เอส ซี แคริเออร์” ผู้ให้บริการขนส่งปิโตรฯ ท่วงต๋อยอดธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน คาดปิดดีลภายในสิ้นปี นี้ พร้อมประกาศเพิ่มทุนขาย RO ทั้งแจกวอร์เรนต์ให้กับผู้ถือหุ้น สัดส่วน 10 หุ้นสามัญต่อ 1 NFC-W1

นายกิจจา สมัญญาศิริชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารองค์กรบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ NFC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 4,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด (SCC) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางบกประเภทวัตถุดิบปิโตรเคมีในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา จากผู้ถือหุ้นเดิมของ SCC ในราคาหุ้นละ 178 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 801 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของ SCC จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด (SCA) และ



กิจจา สมัญญาศิริชัย  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ NFC

บริษัท เอส ซี ออฟซอร์ เซอร์วิส จำกัด (SCOS) ซึ่งถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SCC เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยปัจจุบัน SCA มีนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 63.46 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในสัดส่วนร้อยละ 93.90 และมีการรวมกันกับบริษัท ได้แก่ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี และนางบงกช รุ่งกรไพศาล

ส่วน SCOS มีนายณัฐภพ รัตน

สุวรรณทวี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 63.46 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 97.67 และมีการรวมกันกับบริษัท ได้แก่ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี และ นางบงกช รุ่งกรไพศาล โดยคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ ส่วนเงินที่ใช้สำหรับการลงทุนในครั้งนี้มาจากเงินทุนหมุนเวียนและกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

นอกจากนี้ ยังอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NFC-

W1) จำนวนไม่เกิน 108,783,306 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 10 ต่อ 1 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี และใช้สิทธิปีละ 2 ครั้ง ในราคาการใช้สิทธิ 6.50 บาทต่อหุ้น ขณะเดียวกัน ยังมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 81,587,480 บาท จากเดิม 815,874,792 บาท เป็น 897,462,272 บาท โดยการออกหุ้น

สามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 108,783,306  
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท  
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม  
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 17  
ตุลาคม และจัดให้มีการประชุมวิสามัญ  
ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้

“มั่นใจว่าการเข้าลงทุนใน SCC  
ในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทขยายสู่การ  
ให้บริการด้านโลจิสติกส์ได้อย่างครบ  
วงจร ครอบคลุมตั้งแต่การให้บริการ  
ท่าเทียบเรือ คลังสินค้าเหลว จนถึง  
การให้บริการขนส่งสินค้าเหลว ซึ่งจะ  
ดำเนินการโดย SCC เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก  
และรองรับความต้องการ  
ของกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
และเคมีภัณฑ์ โดยมีฐานการผลิตส่วน  
ใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่ง  
ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร  
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเสริม  
สร้างศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท  
ในระยะยาว”

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเข้า  
ทำรายการในครั้งนี้ SCC จะมีสถานะ  
เป็นบริษัทย่อยของ NFC โดยบริษัท  
จะสามารถรับรู้รายได้จากการให้บริการ  
ขนส่งสินค้าของ SCC ได้โดยทันที ซึ่ง  
ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทจะ  
สะท้อนภาพรวมของฐานะการเงินและ  
ผลการดำเนินงานของทั้งบริษัทและ  
SCC ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้ที่สูงขึ้น  
และมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่  
ดีขึ้น ส่งผลดีต่อการลงทุนพัฒนา  
โครงการอื่นของบริษัทในอนาคต ●